

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018;  
Phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019**

### **Phần thứ nhất**

## **TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018**

### **I. Tình hình thiên tai năm 2018**

Năm 2018, thời tiết thủy văn ở huyện Quảng Điền nói chung, xã Quảng Thọ nói riêng có nhiều diễn biến bất thường. Trong nửa đầu năm thời tiết khá thuận lợi cho việc sản xuất vụ Đông xuân và Hè thu. Đến cuối năm lượng mưa thiếu hụt khá nhiều, gây nhiều bất lợi cho sản xuất.

Mùa mưa bão năm 2018 kết thúc muộn, nên từ cuối năm 2018 đến đầu tháng 01/2019 mưa lớn trên diện rộng vẫn còn xảy ra gây ngập úng lúa vụ Đông Xuân 2018-2019. Cụ thể các loại thiên tai điển hình như sau:

#### **1. Không khí lạnh tăng cường**

Có 22 đợt gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh tăng cường, cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh ảnh hưởng khá mạnh và gây ra rét, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 09 - 13°C.

#### **2. Hạn hán**

Gió Tây khô nóng hoạt động mạnh và liên tục, từ giữa tháng 02 đã xuất hiện đợt nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ 39 - 40 °C, nhiệt độ trung bình năm 2018 tại Quảng Thọ cao hơn trung bình nhiều năm.

#### **3. Mưa lũ**

Mùa mưa năm 2018 diễn biến trái với quy luật. Mưa xuất hiện sớm tháng 01 đã có mưa, kết thúc rất muộn so với trung bình nhiều năm, đến cuối tháng 12 vẫn còn có mưa lớn nhưng không gây lũ trong năm 2018.

#### **4. Bão, áp thấp nhiệt đới**

Trong năm 2018, trên Biển đông xuất hiện 09 cơn bão và 07 áp thấp nhiệt đới trong đó có 05 cơn bão không ảnh hưởng đến đất liền, 04 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam. Tuy nhiên năm 2018 địa bàn xã không bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; không có thiệt hại gì lớn do bão, lũ gây ra.

### **II. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra**

Năm 2018, thiệt hại trên địa bàn xã chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt nắng nóng và không khí lạnh có cường độ mạnh, cụ thể như sau:

#### **1. Về người**

Năm 2018 không có thiệt hại về người do thiên tai gây ra.

#### **2. Về tình hình ngập lụt**

Trong tháng 12/2018 trên địa bàn xã có 02 đợt mưa lớn và kéo dài kết hợp với xã lũ của Thủy điện Hương Điền đã gây ngập úng, gây nhiều khó khăn trong công tác sản xuất của nhân dân.

### **3. Về sản xuất nông nghiệp**

#### **a) Thiệt hại về trồng trọt**

Diện tích lúa và hoa màu bị hư hỏng do ảnh hưởng của các đợt nắng nóng và rét đậm kéo dài: 4,5 ha.

#### **b) Thiệt hại về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản**

Số lượng cá Trắm cỏ bị thiệt hại do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài năm 2018: số cá bị chết khoảng 1.300 con với hơn 137 hộ; ước thiệt hại 32,32 tấn, trị giá 1.939.000.000đ.

### **4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng**

#### **a) Hạ tầng thủy lợi**

Không bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai.

#### **b) Hạ tầng giao thông**

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài nên các tuyến đường liên xã, liên thôn bị bông tróc mặt đường với chiều dài: 1,86km.

#### **c) Sạt lở bờ sông**

Năm 2018 mặc dù không xảy ra lũ lụt nhưng do lượng mưa lớn nước sông dâng cao đã làm sạt lở một số đoạn trên sông Bò đoạn đi qua thôn La Vân Thượng, Tân Xuân Lai, Niêm Phò, Phò Nam B với chiều dài khoảng 400m.

## **III. Công tác phòng, chống thiên tai năm 2018**

### **1. Công tác chuẩn bị trước mùa mưa, bão**

Để chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND xã đã sớm tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018; đồng thời, trên cơ sở địa bàn được phân công phụ trách, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã (Ban chỉ huy PCTT và TKCN) đã về trực tiếp tại các thôn để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các thôn, cụ thể như sau:

- Kiểm tra phương án sơ tán, phương án bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân ở các vùng thấp trũng, vùng sạt lở ven sông; việc chuẩn bị các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và triển khai phương châm "5 tại chỗ" ở các thôn.

- Kiểm tra các phương tiện đi lại trên sông đảm bảo về trang bị phao cứu hộ; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc chuẩn bị để tự phòng, chống lụt, bão cho gia đình mình, thường xuyên kiểm tra nhà cửa để có biện pháp tu sửa, chằng, chống trước mùa mưa lũ.

Trước mùa mưa bão, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể củng cố mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động thông suốt. Thường xuyên theo dõi và thông báo kịp thời mọi diễn biến về thời tiết như: áp thấp nhiệt đới, bão, các đợt mưa lớn, không khí lạnh để chủ động phòng tránh, trú ẩn an toàn khi có thời tiết xấu xảy ra.

UBND xã cũng đã trích nguồn kinh phí dự phòng mua 01 tấn gạo, 5.000 gói mì ăn liền, 100 lít xăng, dầu để phục vụ cho công tác dự trữ khi cần thiết chuẩn bị

phòng, chống thiên tai ngay từ đầu. Đồng thời, chỉ đạo các thôn chủ động chuẩn bị, triển khai phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2018 của thôn mình; trong đó, quan tâm khắc phục những tồn tại của những năm trước và tập trung công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “5 tại chỗ”.

Đối với công tác phòng, chống lũ ở các vùng đê bao: Đã tiếp tục củng cố, nâng cấp các vùng đê bao thuộc thôn La Vân Hạ, Phò Nam A, tuyến đường đê Quảng Thọ - Quảng Phú đã được nâng cấp, chống sạt lở; xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn đập và phòng chống lũ cho vùng hạ lưu. Nhìn chung, sau khi được đầu tư nâng cấp đập và các vùng đê bao khá vững chắc, nên đảm bảo công tác phòng, chống lũ lụt tốt hơn trong mùa mưa bão.

## **2. Công tác ứng phó với các đợt thiên tai năm 2018**

UBND xã đã giao trách nhiệm cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã điều hành mọi hoạt động về công tác PCTT và TKCN của xã. Vì vậy, trong năm 2018, Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đã thường xuyên theo dõi diễn biến các đợt thiên tai, lụt bão để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo xã và các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN. Qua đó, Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các thôn triển khai thực hiện các nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện. Trong năm 2018, Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đã triển khai thực hiện tốt các Công điện và các Thông báo cảnh báo thiên tai, lụt, bão để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban điều hành các thôn triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các thành viên Ban chỉ huy phối hợp với Ban điều hành các thôn khẩn trương triển khai phương án, kế hoạch đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai, lụt, bão. Đồng thời, chỉ đạo các HTX nông nghiệp kiểm tra, điều tiết các cống, nhất là các cống thoát lũ ven sông, gia cố, nâng cấp các tuyến đê bao,... qua đó đã góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đã chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác xử lý môi trường sau thiên tai, đảm bảo cho người dân sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt trở lại bình thường.

Đã phối hợp với các Chi bộ, Ban điều hành các thôn thông tin, tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, bảo vệ tốt tính mạng và tài sản; trâu, bò, lợn, gia cầm được quản lý tốt, các lồng cá được néo cố định và đảm bảo.

## **3. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018**

Năm 2018 trên địa bàn xã ít bị ảnh hưởng do lụt, bão, tuy nhiên các đợt nắng nóng và rét đậm kéo dài đã gây thiệt hại đến hệ thống đê kè, giao thông và sản xuất nông nghiệp. Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh thôn xóm, xử lý rác thải, môi trường đồng thời chỉ đạo Trạm y tế xã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kịp thời xử lý các loại dịch bệnh có thể xảy ra. Tập trung khắc phục nhanh hệ thống đường giao thông, sửa

chữa các công trình thủy lợi để đảm bảo phục vụ nước tưới cho vụ sản xuất Đông xuân 2018 - 2019.

Chỉ đạo hai HTX nông nghiệp, Ban điều hành các thôn thống kê kê kê bị sạt lở, kênh mương, diện tích các loại cây trồng, ao hồ, lồng nuôi trồng thủy sản bị hư hại để báo cáo kịp thời với cấp trên.

#### **IV. Những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm**

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, khuyết điểm đó là:

1. Biến đổi khí hậu làm cho tình hình thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường; tình hình nắng nóng, rét đậm xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày, tư tưởng chủ quan của một bộ phận nhân dân nên khó tránh khỏi thiệt hại.

2. Lực lượng cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu trang thiết bị chuyên dụng. Một số thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN còn thiếu chủ động trong công tác tiếp cận, hướng dẫn, đôn đốc các thôn triển khai ứng phó khi có lụt, bão xảy ra.

3. Phương tiện, vật tư, năng lực cứu hộ, cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác tìm kiếm cứu nạn, nhất là phương tiện cứu hộ vào ban đêm. Lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn còn nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng được yêu cầu khi có thiên tai xảy ra.

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng cho người dân thông qua tập huấn, diễn tập về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được quan tâm triển khai nhưng số lượng vẫn còn hạn chế và nội dung chưa phong phú.

5. Một số cơ quan, đơn vị còn thiếu nghiêm túc, chủ quan, tinh thần sẵn sàng ứng phó chưa cao, lực lượng ứng trực khi có dự báo xảy ra lụt, bão vẫn chưa đảm bảo.

6. Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng ngừa và hỗ trợ khắc hậu quả thiên tai còn thiếu, nhất là khôi phục hạ tầng đảm bảo giao thông đi lại và khôi phục sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu của địa phương.

7. Số liệu thống kê, rà soát về số hộ dân cần sơ tán, di dời khi có lụt, bão xảy ra vẫn còn hình thức, thiếu thực tế. Lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở các thôn vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu.

#### **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019**

Do tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết, khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường, do vậy gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, trong năm 2019 tình hình thiên tai, bão, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, nắng nóng có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường.

Đề chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả và hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã trong năm 2019,

với phương châm: **“Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”**. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn xã với những nội dung cụ thể như sau:

## **I. Mục tiêu, yêu cầu**

### **1. Mục tiêu**

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt, bão và thiên tai gây ra, nhất là thiệt hại về người, không để nhân dân bị đói, rét khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra; đồng thời bảo vệ tốt sản xuất và môi trường.

### **2. Yêu cầu**

Trên cơ sở Phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã, các cơ quan, đơn vị, Ban điều hành các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc, có kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị, ban ngành và của thôn mình. Mỗi đơn vị, mỗi thôn xóm, mỗi gia đình phải chủ động tự phòng, tự chống, tự ứng cứu lẫn nhau là chính, phát huy cao tinh thần đoàn kết tính tự lực trong cộng đồng, của mỗi gia đình, thôn, xóm trong phòng chống thiên tai, lụt bão, tuyệt đối không được xem thường, chủ quan khi mùa lụt, bão đến.

Chuẩn bị điều hành và thực hiện tốt phương châm **“5 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ và tự quản tại chỗ)** trong chỉ đạo ứng cứu, Thủ trưởng của các cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế, Ban điều hành các thôn phát huy hết vai trò trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

Củng cố kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo theo quy mô tại các đơn vị, các thôn từ 07 đến 10 người dưới sự lãnh chỉ đạo của Chi ủy, Trưởng thôn và Thủ trưởng của các cơ quan đơn vị.

Tại Ủy ban nhân dân xã có Đội xung kích phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn xã (15 người) thuộc cán bộ, công chức UBND xã dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân xã.

Nắm chắc số hộ, số khẩu cần phải sơ tán, di dời; chuẩn bị đầy đủ điều kiện phương tiện cần thiết nơi an toàn để sơ tán, di dời dân khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai, tích cực, sáng tạo và bình tĩnh trong xử lý các tình huống do thiên tai, lụt, bão gây ra.

Chủ động bảo vệ vững chắc các tuyến đê. Đặc biệt chú trọng bảo vệ tuyến đê bao La Vân Hạ và Phò Nam A, có biện pháp khắc phục khi có tình huống xảy ra, tổ chức đội hộ đê.

Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống và thực hiện nghiêm túc chế độ trực trong phòng, chống thiên tai, lụt, bão. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, tiếp nhận thông tin, đảm bảo thông suốt trước, trong và sau khi thiên tai, lụt, bão xảy ra.

Thực hiện tốt, kịp thời công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão, ổn định đời sống cho nhân dân và khôi phục sản xuất, bảo vệ môi trường.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện**

### **1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dựa vào cộng đồng, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai, lụt, bão**

Triển khai sửa chữa, chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây; hướng dẫn những gia đình có nhà cửa chưa vững chắc chủ động di chuyển đến nơi an toàn như nhà phòng, tránh bão, lụt, nhà Văn hóa thôn, các trường học, nhà kiên cố... Trước khi thiên tai, lụt, bão xảy ra.

Những hộ gia đình sống ở vùng thấp trũng, sát lở ven sông chủ động di chuyển tài sản và người đến các nhà kiên cố.

Mỗi gia đình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, mì ăn liền, muối, dầu thắp sáng, chất đốt... đủ cho nhu cầu sử dụng của gia đình từ 07-10 ngày.

Thường xuyên tuyên truyền nhân dân không được chủ quan, tránh di chuyển trong khi nước lũ dâng cao, những đoạn đường nước chảy xiết; trường hợp cần thiết phải di chuyển thì phải có phương tiện bảo hộ như áo phao, phao cứu sinh....

### **2. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã**

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ xã đến các cơ quan đơn vị và các thôn có phân công, phân nhiệm cụ thể nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên và xây dựng phương án, kế hoạch chủ động phòng, chống thiên tai cụ thể đến tận các cơ quan, đơn vị.

Nắm chắc số hộ, số khẩu cần sơ tán, di dời ở các thôn khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra, chú ý đối tượng già cả, neo đơn, gia đình chính sách, chuẩn bị địa điểm sơ tán dân đến phải đảm bảo cao ráo, an toàn.

Có phương án huy động đò máy, ghe thuyền cứu hộ và các phương tiện phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã; kiểm tra nhắc nhở các thôn chuẩn bị ghe, thuyền cứu hộ của thôn, đảm bảo mỗi thôn có từ 01-02 chiếc ghe, thuyền để chủ động khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra. Dự trữ 01 tấn gạo, 5.000 gói mì ăn liền, 100 lít xăng, dầu để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai.

Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc (Đài truyền thanh, máy điện thoại cố định, máy phát điện, loa cầm tay) đảm bảo hoạt động thông suốt để chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để truyền đạt kịp thời đến từng người dân và phục vụ công tác điều hành phòng, chống thiên tai, lụt, bão trên địa bàn xã.

Tùy theo diễn biến tình hình của thiên tai đề tham mưu, đề xuất phương án xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Tổng hợp tình hình phòng, chống thiên tai; tình hình thiệt hại do lụt, bão gây ra để báo cáo lãnh đạo xã và lãnh đạo huyện có phương án chỉ đạo.

### **3. Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an xã**

Ban chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Ban Công an xã xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn cụ thể. Kiện toàn và bố trí lực lượng Dân quân, Công an viên thường trực tại các thôn để chủ động xử lý khi có tình huống đột biến phát sinh

xảy ra. Kiểm tra phương tiện cứu hộ trên địa bàn xã đảm bảo hoạt động bình thường, chuẩn bị áo phao, phao cứu sinh đủ cho lực lượng cứu nạn. Đồng thời phải kết hợp tốt giữa công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ tài sản của những hộ dân khi đi sơ tán.

#### **4. Ban Văn hóa-Thông tin**

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chủ động phòng chống thiên tai của người dân; thông tin kịp thời tình hình, diễn biến của thiên tai đến với người dân trên hệ thống Đài truyền thanh xã. Đài truyền thanh xã tăng thời lượng tiếp sóng Đài truyền thanh huyện đưa tin kịp thời đến nhân dân để chủ động ứng phó, nhất là khi có thiên tai, lụt, bão chuẩn bị xảy ra trên địa bàn xã.

#### **5. Các ban ngành đoàn thể**

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và giúp nhân dân phòng, chống trước, trong và sau thiên tai, lụt, bão và vệ sinh môi trường sau thiên tai, lụt, bão.

#### **6. UBMTTQVN xã, Hội chữ thập đỏ xã**

Tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ của Nhà nước, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước. Sử dụng phân phối đúng mục đích, đúng đối tượng số tiền và hàng nhận được kịp thời giúp các gia đình bị thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

#### **7. Hai Hợp tác xã nông nghiệp và ban điều hành các thôn**

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2019, trong đó hai HTX NN vận động bà con nông dân chăm bón tốt để rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa, phân đấu thu hoạch nhanh gọn với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” và hoàn thành việc thu hoạch trước ngày 30/8/2019; khơi thông hệ thống kênh tiêu úng để bảo vệ ruộng lúa ở vùng thấp trũng.

Ban Giám đốc hai HTX NN triển khai việc giăng chống kho tàng, văn phòng làm việc, chủ động phương án bảo vệ lương thực, vật tư, tài sản và cơ sở hạ tầng của HTX; chuẩn bị mỗi HTX 0,5 tấn gạo theo kế hoạch để cứu trợ cho nhân dân kịp thời và phục vụ cho lực lượng thường trực phòng chống thiên tai, lụt, bão; vận động nhân dân thu hoạch cá hồ, cá lồng, đồng thời giăng néo những lồng chưa đến kỳ thu hoạch để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lụt, bão gây ra.

Ban điều hành các thôn chủ động gia cố các tuyến đê xung yếu và chuẩn bị vật tư, phương tiện, có phương án xử lý sự cố xảy ra đối với các thôn thấp trũng chuẩn bị thuyền cứu hộ để chủ động khi có lũ, lụt.

Rà soát, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn mỗi thôn từ 07-10 người để tổ chức sơ tán dân khi có lệnh của cấp trên; hộ đê, cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu những hộ gia đình già cả neo đơn, hộ gia đình ngập sâu, lực lượng này do Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trực tiếp điều hành.

Nắm chắc số hộ, số khẩu cần phải sơ tán, di dời khi có thiên tai, lụt, bão từng thôn, xóm, đặc biệt là các vùng thấp trũng, những vùng sạt lở ven sông. Xây dựng phương án tổ chức sơ tán khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra đến các nhà kiên cố, nhà Văn hóa các thôn và các Trường học khi có mệnh lệnh của cấp trên.

#### **8. Các cơ quan, đơn vị, Trạm Y tế, Trường học**

Chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể phù hợp với từng ngành, từng đơn vị. Thực hiện tốt chế độ trực lãnh đạo, trực ban; trong đó chú trọng phương án bảo quản tài liệu, máy móc, thiết bị, tài sản của cơ quan.

Khi nghe thông báo thiên tai, lụt, bão, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hiệu trưởng các trường học phải có mặt tại cơ quan, đơn vị để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão. Bố trí lực lượng (cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên) trực để phòng, chống thiên tai, lụt, bão; đồng thời Hiệu trưởng các trường phải theo dõi tình hình diễn biến của thiên tai, lụt, bão nếu thấy cần thiết thì xin ý kiến của cấp trên để cho học sinh nghỉ học.

Trạm Y tế xã chuẩn bị cơ số thuốc, tổ chức lực lượng trực, sơ cấp cứu bệnh nhân (nếu có) và phương án vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên một cách an toàn trong lụt, bão; chuẩn bị hóa chất để phối với các đơn vị liên quan xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường sau lụt, bão.

### **III. Kiến nghị, đề xuất**

Đề nghị UBND huyện, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã và hỗ trợ nguồn lực cho xã Quảng Thọ xây dựng xã điển hình về phòng chống thiên tai giai đoạn 2018- 2020.

Đề nghị UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện quan tâm hỗ trợ cho xã phương tiện, vật tư cứu nạn (ca nô, ghe, thuyền, máy đuôi tôm, áo phao, bao) để xã chủ động trong việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

*Trên đây là báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành cấp xã, Trưởng các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc.*

*Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể cấp xã tăng cường phối hợp vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 nhằm hạn chế thiệt hại khi có thiên tai xảy ra./.*

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- BCH. PCTT&TKCN huyện;
- TV BCH.PCTT&TKCN huyện-Phụ trách địa bàn;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- TV BCH. PCTT&TKCN xã;
- Mặt trận và các đoàn thể cấp xã;
- Các đơn vị, BDH các thôn;
- Các trường học, Trạm Y tế;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

Đề  
báo  
cáo

**Hoàng Công Phong**